



# ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 หน้า 22 มูลค่าข่าว 194,355.-

## ‘สมคิด’พุ่งเป้าสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ป้อนอีอีซี

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี รักษาการแทน รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) และรักษาการแทน รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวตอนหนึ่งในการประชุมหารือการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อพัฒนากำลังคนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ว่า คนรู้สึกดีใจและยินดีมาทำงานในตำแหน่งที่ได้รับ ซึ่งจะใช้เวลาเท่าที่มีทำงานในสิ่งที่อยากทำ คือ การสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อกำลังคนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพราะเป็นเรื่องสำคัญ ทั้งนี้ ตนเคยเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย นายคณบดีมหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทำให้รู้ปัญหาอุดมศึกษา ปัญหางานวิจัย และปัญหาต่าง ๆ อย่างไม่รู้จบเมื่อคนมีเวลาน้อยงานไหนไม่สามารถตกลงกันได้ เป็นงานเร่งด่วน หรือ มีข้อติดขัดก็ให้เสนอปลัด อว.และมาหารือกับตน

ด้าน รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินงานกระทรวง อว. ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดตั้งสำนักงานปลัด อว. (สป.อว.) ซึ่งจะมีการรวมหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เดิม กับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดม

ศึกษา (สกอ.) เดิม เข้ามาไว้ด้วยกัน คาดว่าจะมีหน่วยงานใน สป.อว. ประมาณ 10 กอง อีก 90 วัน หลังจากนั้นน่าจะได้โครงสร้างใหม่ที่ชัดเจน ขณะเดียวกันต้องมาดูว่าตำแหน่งผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงานจะแบ่งงานกันดูอย่างไร ระหว่างนี้ใช้โครงสร้างเดิมไปก่อน สำหรับหน่วยงานนอก สป.อว.เช่น สำนักงานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นต้น จะมีทีมงานขึ้นมาดูแลทั้งระบบงาน กองทุนวางแผนยุทธศาสตร์ จัดสรรเงินทุนวิจัย ตลอดจนระบบการใช้งบฯ 2562, 2563 และ 2564 ซึ่งจะมีการทำงานไปพร้อม ๆ กัน ทั้งนี้ ในช่วงเปลี่ยนผ่านสิ่งที่เปลี่ยนไปคือความคาดหวังและงานที่มากขึ้น โดยงานเดิมที่ทำอยู่ใน วท.ก็ไม่ได้ลดลง งานอุดมศึกษาก็มีภาระงานมากขึ้น อย่างไรก็ตามงาน วท. สกอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังเดินหน้าต่อไป.